

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/11, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Thái Bình và chính quyền tỉnh Xây Nhà Bu Ly (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đồng Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Xây Nhà Bu Ly có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xây Nhà Bu Ly; Tạ Xuân Vút, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Xây Nhà Bu Ly.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp

tác Lào - Việt Nam, là năm kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2021) và 44 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2021). Quan hệ chính trị cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong suốt những năm qua liên tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; quan hệ kinh tế là thành phần quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào do giữa hai nước có cùng sự kỳ vọng và mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, làm cho đời sống người dân hai nước ngày càng cải thiện hơn.

Với mục tiêu phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xây Nhà Bu Ly, hai tỉnh thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với các nội dung: Nhất trí thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai quốc gia, hai địa phương; hai tỉnh tổ chức các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo tỉnh trên cơ sở luân phiên

làm chủ nhà (2 năm/lần); thống nhất hợp tác về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; khuyến khích hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác quản lý nhà nước; hai tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh mình và tỉnh bạn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa, thể mạnh của đơn vị mình và của tỉnh để tăng cường thương mại hai chiều. Về giáo dục, tỉnh Thái Bình hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa và ngân sách tỉnh cho tỉnh Xây Nhà Bu Ly 5 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Phật Thạ Nà, đồng thời cấp từ 8 - 10 chỉ tiêu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; tỉnh Xây Nhà Bu Ly cấp 2 chỉ tiêu suất học bổng toàn phần cho học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh Thái Bình sang học tập tại Đại học Souphanouvong (Lào). Về y tế, tạo điều kiện cho ngành y tế hai tỉnh trao đổi đoàn để học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, hai tỉnh cũng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với các nội dung về nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng, thông tin và truyền

thông, văn hóa, du lịch và đối ngoại nhân dân. Tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Xây Nhà Bu Ly bày tỏ mong muốn trong tương lai hai tỉnh sẽ thường xuyên cử đoàn sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi lẫn nhau, tạo điều kiện và giúp nhau cùng phát triển về mọi mặt, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung, hai tỉnh Thái Bình và Xây Nhà Bu Ly nói riêng.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. Đồng chí khẳng định: Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt vì đại, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xôn Phôm Vi Hân đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và liên tục phát triển. Việc tỉnh Thái Bình

và tỉnh Xây Nhà Bu Ly ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị là dấu mốc đáng nhớ và có ý nghĩa to lớn trong mối quan hệ giữa hai nước nói chung, hai tỉnh nói riêng. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trên từng lĩnh vực trong thỏa thuận theo lộ trình hợp lý và hiệu quả nhất, đặc biệt là các thủ tục tài trợ tỉnh Xây Nhà Bu Ly xây dựng Trường THPT Phật Thạ Nà. Tuy tình hình dịch bệnh trong năm 2022, tỉnh Thái Bình sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đăng ký kế hoạch đoàn ra, xây dựng đoàn công tác của tỉnh do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu sang thăm và làm việc tại tỉnh Xây Nhà Bu Ly. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sớm được đón tiếp đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Xây Nhà Bu Ly, Tỉnh trưởng tỉnh Xây Nhà Bu Ly cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành liên quan của tỉnh Xây Nhà Bu Ly đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình trong thời gian sớm nhất.

DẶNG ANH

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn"



Công đoàn ngành Công Thương tặng quà cho đoàn viên Nhâm Thị Hiền.

Sáng ngày 4/11, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức trao quà và kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Công đoàn ngành Công Thương đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình hai đoàn viên: Hà Thị Trang, thôn Khuốc Tây, xã Phong Châu và Nhâm Thị Hiền, thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Hai đoàn viên đều làm việc tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Chị Hà Thị Trang có con nhỏ, mẹ già, chồng bị tai nạn, mất sức lao động. Chị Nhâm Thị Hiền có 3 con đang trong tuổi đi học, trong đó một người con bị bệnh nan y, chồng chị cũng bị bệnh nặng nhiều năm nay không thể lao động. Với sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp, sự ủng hộ của chính quyền, gia đình, người thân, bạn bè, gia đình chị Trang và chị Hiền đã xây dựng được ngôi nhà mới với diện tích 60 - 65m²/nhà, tổng kinh phí 250 - 270 triệu đồng/nhà. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với người lao động, giúp người lao động có nhà ở kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

MAI THƯ

Kiểm tra, chỉ đạo...

(Tiếp theo trang 1)

chống dịch Covid-19 xã An Mỹ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch. 6 tổ Covid-19 cộng đồng của xã với 64 thành viên, mỗi thành viên phụ trách gần 50 hộ luôn duy trì việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giám sát đi biển đóng dân cư và giám sát việc thực hiện khai báo y tế, thông báo các trường hợp từ tỉnh ngoài về trong ngày với Trạm Y tế xã để cách ly kịp thời. Theo thống kê, từ tháng 7/2021 đến nay có 149 người về từ vùng dịch đã được cách ly sau khi về địa phương, đến nay cách ly tại nhà còn 13 trường hợp, 9 trường hợp cách ly tập trung tại huyện. Cùng với đó, Trạm Y tế xã tổ chức tiêm 1.692 mũi vắc-xin

phòng Covid-19 cho người dân; xã thành lập 2 khu cách ly tại 2 nhà văn hóa của hai thôn, mỗi nhà văn hóa bảo đảm cách ly 12 - 15 người với đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng khi được trưng dụng.

Sau khi nghe địa phương báo cáo công tác phòng, chống dịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trước diễn biến mới của dịch. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn luôn tiềm ẩn, đặc biệt một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một số ca dương tính với

SARS-CoV-2, do vậy, vai trò của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng quyết định đến thành công của công tác phòng, chống dịch. Để dịch không xâm nhập địa bàn, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân, tăng cường tuyên truyền lưu động đến từng cơ sở. Cùng với các văn bản của tỉnh, huyện, xã nghiên cứu đến việc sinh hoạt chuyên đề tới các thôn để nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả vì sự an toàn chung của người dân. Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng cần tiếp tục được hướng dẫn về chuyên

môn phòng, chống dịch để hoạt động hiệu quả. Đồng chí đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trường học, cơ sở tín ngưỡng khi hoạt động trở lại ngoài cam kết phòng, chống dịch cần xây dựng phương án ứng phó với các tình huống dịch; địa phương sẵn sàng phương án phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ"; sau khi tiếp nhận vắc-xin phòng Covid-19, xã lập danh sách, bố trí đủ cán bộ y tế để tiêm kịp thời cho người dân. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà; kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung tại xã phải bảo đảm điều kiện theo quy định, không để lây nhiễm chéo; kiểm tra lao động làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày.

Tại Trạm Y tế xã và khu cách tập trung của xã tại nhà văn hóa thôn Tô Hộ, qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ Trạm và chính quyền thôn trong việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; Trạm Y tế xã đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, phương án phòng, chống dịch trong tình huống có dịch. Đồng chí yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế của Trạm duy trì trực 24/24 giờ để tiếp nhận các thông tin khai báo, tử do phân loại và có phương án cách ly kịp thời; tuyên truyền cho người dân cách ly tại nhà có phương án xử lý rác thải y tế bảo đảm theo đúng quy trình, quy định, không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn.

Hưng Hà Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại xã Tây Đô

Ngày sau khi nhận được thông tin chị N.T.T, sinh năm 1992, ở xã Tây Đô (Hưng Hà) là công nhân Công ty TNHH LG Display Việt Nam ở Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2, có lịch trình đi lại rất phức tạp, huyện Hưng Hà đã tập trung truy vết các trường hợp liên quan và thực hiện đồng bộ các biện pháp để khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Hiện nay, qua truy vết bước đầu đã ghi nhận 27 trường hợp F1 đã tiếp xúc với bệnh nhân và

được đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Ngay trong đêm ngày 3/11, Trung tâm Y tế huyện đã huy động toàn bộ nhân lực tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với 124 trường hợp có nguy cơ cao, làm test nhanh đối với 461 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tây Đô, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Hiện nay, huyện Hưng Hà đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ, không hoang mang và chấp hành



Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh Trường Tiểu học Tây Đô.

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan. Huyện chỉ đạo xã Tây Đô thành lập tổ giám sát tạm thời tại khu vực gia đình bệnh nhân gồm 20 hộ và tạm dừng hoạt động trường học, chợ huyện Hưng Hà, những nơi bệnh nhân đi, đến để tập trung xử lý vệ sinh môi trường và phun khử khuẩn. Các xã, thị trấn giáp ranh với xã Tây Đô tiếp tục thực hiện truy vết, rà soát các trường hợp có liên quan và những người trở về địa phương để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng.

THANH THỦY

Tập huấn công tác đảng, công tác chính trị và công tác phòng cháy, chữa cháy

* Sáng ngày 4/11, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức tập huấn công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho đội ngũ bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên, bí thư đoàn thanh niên kiêm chính trị viên phó ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập các chuyên đề về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân trong tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; chức trách, nhiệm

vụ và mối quan hệ của chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS cấp xã...

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao kiến thức về công tác đảng, công tác chính trị để vận dụng, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

* Sáng ngày 4/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Nhà hát Chèo Thái Bình tổ chức tập

huấn kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Nhà hát.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phổ biến những nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy như: nguyên nhân gây ra hỏa hoạn; các biện pháp xử lý khi xảy ra hỏa hoạn; cách thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng phòng, chống cháy, nổ; kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Ngoài

ra, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Nhà hát còn được hướng dẫn và thực hành sử dụng bình cứu hỏa, các biện pháp dập tắt ngọn lửa đang bùng phát. Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Nhà hát Chèo Thái Bình về phòng cháy, chữa cháy, từ đó chủ động trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

BẢO AN - TỬ ANH

Khởi tố các đối tượng khai thác cát trái phép

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Phạm Văn Đình, sinh năm 1990, trú tại xã Quốc Tuấn (Kiến Xương); Phạm Văn Duy, sinh năm 1980, trú tại xã Thái Nguyên (Thái Thụy) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Năm, sinh năm 1987, trú tại xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) về hành vi "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Được biết, ngày 12/9/2021, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát

giao thông, Công an tỉnh bắt quả tang 1 tàu vỏ sắt không số hiệu, biển hiệu, trọng tải khoảng 100 tấn, công suất máy 30CV đang khai thác cát trái phép trên sông Trà Lý thuộc địa phận xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Tại thời điểm phát hiện, kiểm tra, các đối tượng có mặt trên tàu có Phạm Văn Đình là chủ tàu, phụ tá Phạm Văn Duy và Trần Văn Năm đang sử dụng phương tiện để khai thác từ lòng sông lên tàu được khoảng 40m³ cát. Quá trình kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

P.V



Các phương tiện hút cát trái phép trên sông Trà Lý.

Vũ Thư Triển khai kế hoạch vận động quy "Vi người nghèo" năm 2021

Chiều ngày 4/11, Ban Vận động quy "Vi người nghèo" huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động, xây dựng quy năm 2021.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021, số thu quy "Vi người nghèo" hai cấp huyện Vũ Thư đạt trên 1,1 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp huyện đạt trên 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ 12 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ 7 hộ nghèo khám chữa bệnh đột xuất, tặng quà cho 384 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao 746 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp lễ, tết...

Năm 2021, huyện Vũ Thư vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, hộ gia đình trên địa bàn ủng hộ quy "Vi người nghèo" với tinh thần cao nhất. Các cơ quan, ban, ngành, trường học trích phần kinh phí tiết kiệm để ủng hộ hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng các việc làm thiết thực, cụ thể. Thời gian vận động từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, tập trung cao trong tháng 11/2021.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả vận động, ủng hộ quy "Vi người nghèo" cấp huyện, xã trên địa bàn trong điều kiện dịch Covid-19 có tác động, ảnh hưởng đến thu nhập của một bộ phận người dân, người lao động.

Xây dựng quy "Vi người nghèo" cấp huyện, xã có số thu cao sẽ tạo nguồn lực để huyện và các địa phương chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

QUYNH LƯU

Tiền Hải Cấp phát 80 tấn khoai tây giống cho nông dân



Khắc phục khó khăn trong sản xuất vụ đông do ảnh hưởng của thiên tai, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện tới nông dân. Trong đó, huyện đã tổ chức cấp phát 80 tấn khoai tây giống cho nông dân phục vụ sản xuất vụ đông. Đồng thời, chỉ đạo các xã chuẩn bị các điều kiện trồng khoai tây, bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Yêu cầu UBND các xã cử cán bộ, các đoàn thể về các thôn đồn đốc, động viên hội viên và nông dân tích cực gieo trồng vụ đông ưa lạnh, cung ứng vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ đông theo kế hoạch đề ra.

MẠNH THẮNG